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Yfirlit forstjóra um starfsemi ELS á árinu 2005

fiegar liti› er til baka voru fla› n‡ vi›fangsefni og flörf á
aukinni fljálfun starfsmanna sem setti mestan svip á ári›.
Flest flessara vi›fangsefna tengjast einkaleyfum e›a
undirbúningi var›andi n‡jan hugbúna›, en einnig tók
stofnunin m.a. vi› n‡jum verkefnum var›andi umsjón
og eftirlit me› launakeyrslum.
Afar mikilvægt er a› starfsmenn fái nau›synlega fljálfun
og fræ›slu flegar teki› er vi› n‡jum verkefnum og var
lög› áhersla á fla› á árinu. fiegar n‡ verkefni bætast vi›
er oftast einnig flörf á færa eldri verkefni anna›. fiví var
nokku› um a› verkefni fær›ust til og starfsl‡singar
breyttust.

Undirbúningur og ger› stofnanasamninga var einnig áberandi fláttur í starfsemi
stofnunarinnar á árinu. fieir sem tóku flátt í samningager›inni sóttu námskei›
vegna fleirra og fjöldi funda var haldinn til a› ná fram lausnum. Undirbúningsstarfi›
var tímafrekt en samningavi›ræ›ur gengu snur›ulaust fyrir sig.

Um var a› ræ›a fyrsta ári› sem Ísland er a›ildarríki a› Evrópska einkaleyfa-
samningnum og flar me› Evrópsku einkaleyfastofunni (EPO). Eins og á›ur segir
voru mörg n‡ vi›fangsefni sem komu til á árinu og voru mörg fleirra tengd a›ild
a› EPO.

A› mörgu flarf a› hyggja vi› svo mikla breytingu. Bæta flarf kunnáttu á mörgum
svi›um, ekki eingöngu var›andi lög og reglur heldur einnig a› flví er var›ar
framkvæmd, fjármál og tölvumál.

fiá kallar a›ildin a› EPO á flátttöku í allnokkrum föstum nefndum sem br‡nt
er a› vi›komandi starfsmenn kynni sér og geti teki› flátt í fleim störfum a› fremsta
megni.

Á árinu 2005 var aukin áhersla lög› á fræ›slu- og kynningarstarfsemi var›andi
hugverkaréttindi. Vegna flessa var m.a. einum starfsmanni ELS fengi› fla› n‡ja
starfssvi› a› hafa umsjón um flau mál.

Undanfarin ár hefur stofnunin unni› a› flví a› ná samstarfi vi› skóla, félög og
stofnanir me› fla› í huga a› efla vitund um hugverkaréttindi. Afar ánægjulegt hefur
veri› hversu vel flessu er teki› og vir›ist sem mikill áhugi og flörf sé á a› fræ›ast
um flessi mál. Eins og fyrr segir var lög› enn meiri áhersla á fletta á árinu og er
stefnt a› flví a› efla flennan flátt starfseminnar enn frekar í framtí›inni.

Eins og sjá má á flessu stutta yfirliti er í mörg horn a› lít á flessum vettvangi flar
sem breytingar eru örar og tí›ar. Starfsfólk ELS hefur teki› flessum áskorunum afar
vel og fló vinnuálag hafi aukist hefur starfsandinn fremur eflst.

Ásta Valdimarsdóttir
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Laga- og regluger›arbreytingar

Tvenns konar breytingar voru ger›ar á einkaleyfalögum á árinu sem bá›ar
tengjast einkaleyfum á lyfjum. Annars vegar er um a› ræ›a breytingar á
3. gr. einkaleyfalaga me› ákvæ›i sem á alfljó›avettvangi hefur veri› kennt vi›
„Bolar“ og hins vegar breytingar á 49. gr. einkaleyfalaga vegna nau›ungarleyfa
á lyfjum.

Svonefnt „Bolar ákvæ›i“ var›ar umfang einkaréttarins sem felst í einka-
leyfavernd. Í 3. gr. einkaleyfalaga er tilgreint hvert umfang einkaréttarins er
og í 3. mgr. greinarinnar kemur fram hva› sé undanskili› vernd. Í 3. töluli›
3. mgr. 3. gr. er a› finna ákvæ›i er kve›ur á um undanflágu fyrir rannsóknir.
Me› lögum nr. 12/2005 var ákvæ›inu breytt á flann veg a› nú er sérstaklega
tilgreint a› einkaleyfi taki ekki til tilrauna me› efni uppfinningar, m.a.
rannsókna og prófana og annarra tengdra rá›stafana sem nau›synlegar eru
til a› unnt sé a› sækja um marka›sleyfi fyrir t.d. samheitalyf og endurbætt
lyfjaform. Breytingin, sem er bygg› á tilskipun Evrópusambandsins, felur í
sér a› t.d. samheitalyfjaframlei›endum er heimilt a› gera rannsóknir og
tengdar rá›stafanir sem nau›synlegar eru til a› geta sótt um marka›sleyfi fyrir
samheitalyf. Í undanflágunni felst hins vegar ekki heimild til a› framlei›a
samheitalyf á verndartíma frumlyfs, samheitalyfjaframlei›endur ver›a eftir
sem á›ur a› bí›a me› framlei›slu flar til einkaleyfisvernd frumlyfs er útrunnin.

Breytingar flær sem felast í lögum nr. 127/2005 á ákvæ›i 49. gr. einka-
leyfalaganna í desember eru tvíflættar. Í fyrsta lagi var fellt ni›ur skilyr›i› um
undangengnar samningavi›ræ›ur vi› einkaleyfishafa til a› ö›last nau›ungarleyfi
í fleim tilvikum flegar a› um ney›artilvik hér á landi e›a anna› alvarlegt
hættuástand er a› ræ›a. Breyting flessi kom m.a. til vegna samflykktar
ríkisstjórnarinnar um vi›brög› vegna hugsanlegs heimsfaraldurs, t.a.m.
inflúensu.

Í ö›ru lagi var bætt vi› n‡rri málsgrein sem heimilar undanflágu til
útflutnings á lyfjum til flróunarríkja og ríkja sem strí›a vi› alvarlegan heil-
brig›isvanda. fietta er í samræmi vi› ákvör›un a›alrá›s Alfljó›avi›skipta-
stofnunarinnar (WTO General Council) frá 30. ágúst 2003 sem hrindir í
framkvæmd 6. mgr. svokalla›rar Doha-yfirl‡singar um TRIPS samninginn
(samningur um hugverkarétt í vi›skiptum) og heilbrig›i almennings frá
14. nóvember 2001. Breytingin felur í sér heimild til a› veita nau›ungarleyfi
til a› framlei›a lyf fyrir ríki sem hafa ónóga e›a enga framlei›slugetu til a›
sjá flegnum sínum fyrir lífsnau›synlegum lyfjum. Slík nau›ungarleyfi ver›a
fló ekki veitt án fless a› viss skilyr›i, sem nánar eru tilgreind í ákvör›uninni,
séu uppfyllt. Munu flau skilyr›i ver›a nánar tilgreind í regluger›.
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Umsóknir um einkaleyfi voru 592 talsins og hafa aldrei veri› fleiri. Fjölgun frá
árinu 2004 var flví tæplega 12%.

Umsóknir frá erlendum a›ilum voru 545 og flar af voru 535 yfirfær›ar alfljó›legar
umsóknir (PCT-umsóknir).

Áætla› var a› erlendum umsóknum myndi fækka um 30% vegna a›ildar a›
Evrópska einkaleyfasamningnum á árinu og yr›u um 300 talsins. fieirra áhrifa gætti
ekki en hins vegar er víst a› flessa fara a› gæta á næsta ári.

Umsóknir frá íslenskum a›ilum voru einungis 47 og er fla› nokku› lág tala í
samanbur›i vi› fyrri ár, flar af voru 8 yfirfær›ar alfljó›legar umsóknir. Í áætlun
var gert rá› fyrir 55-60 umsóknum.

Lag›ar voru inn 27 PCT-grunnumsóknir frá íslenskum a›ilum og er fla› aukning
frá fyrra ári.

Fyrsta fl‡›ing evrópskrar umsóknar (krafna í umsókn) barst Einkaleyfastofunni
á árinu. En me› flví a› leggja inn fl‡›ingu á kröfum geta umsækjendur um evrópsk
einkaleyfi tryggt rétt til a› beita fyrir sig ákvæ›um er var›a brot á einkaleyfisrétti
eftir a› umsókn er or›in a› einkaleyfi.

Hér er tekinn saman fjöldi umsókna sí›ustu flrjú ár:

Gefin voru út 101 einkaleyfi og hafa flau aldrei veri› fleiri. Af fleim eru 9 einkaleyfi
til íslenskra a›ila sem einnig er met. 

Í áætlun fyrir ári› var gert rá› fyrir a› útgefin einkaleyfi yr›u 60 og eru rauntölur
flví langt umfram áætlunina.

Árssk‡rsla 2005 5



Árssk‡rsla 2005

Vörumerki

Vörumerkjaumsóknum fjölga›i um 15,7% á árinu. A›alaukningin var í alfljó›legum
umsóknum.

Landsbundnar umsóknir voru 1217, en alfljó›legar 2937. Samtals voru flví 4154
umsóknir sem er mun fleiri umsóknir en áætla› var. Í áætlun var gert rá› fyrir
3300 umsóknum á árinu.

Aukningin í alfljó›legum umsóknum átti sér sta› á sí›asta ársfjór›ungi ársins
2005 og mun sk‡ringin á flessari aukningu vera helst sú a› Alfljó›ahugverkastofnunin
ger›i átak í a› afgrei›a fjölda óafgreiddra umsókna.

Hér er tekinn saman fjöldi umsókna sí›ustu flrjú ár:

Vörumerkjaskráningar á árinu 2005 voru 3315 en í áætlun haf›i veri› gert rá›
fyrir 3500 skráningum.

Í áætlun var stefnt a› flví a› stytta bi›tíma umsækjenda eftir rökstu›ningi vi›
höfnun um skráningu. Áætla› var a› sá tími yr›i 2 mánu›ir fyrir landsbundnar
umsóknir en 4 mánu›ir fyrir alfljó›legar umsóknir. Markmi›inu var ná›, í lok árs
var bi›tími umsækjenda eftir rökstu›ningi 2 mánu›ir fyrir landsbundnar umsóknir
sem og alfljó›legar umsóknir.

Áætla› var a› endurn‡ju› vörumerki yr›u 1000 á árinu. Mun fleiri skráningar
voru endurn‡ja›ar e›a 1345.

Andmæli voru 29 talsins, sem er mun færri en ári› á›ur flegar 38 andmæli
bárust.

Úrskur›ir í andmælamálum eru jafnan kve›nir upp innan tveggja vikna frá flví
a› mál eru tilbúin til úrskur›ar. Í áætlun var stefnt a› flví a› úrskur›a› yr›i í
málum ekki seinna en einum mánu›i eftir a› öll gögn hafa borist og er flví ljóst a›
mjög gó›ur árangur hefur ná›st a› flessu leyti.
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Hönnun

Á árinu 2005 var aukning hönnunarumsókna yfir 100% frá flví árinu á›ur. 
Heildarfjöldin umsókna var 77 umsóknir, flar af 29 alfljó›legar skráningar.
A›ild Íslands a› alfljó›legu skráningarkerfi á grundvelli Genfarsamningsins

hefur haft í för me› sér aukningu á fjölda hönnunarskráninga, en sk‡rir fló ekki
alla flá aukningu sem hefur átt sér sta›.

79 hannanir voru skrá›ar á árinu.

Bygg›amerki

Á árinu var a›eins sótt um eitt bygg›armerki, en fló nokku› var um fyrirspurnir
vegna væntanlegra umsókna.

Starfsmannamál

Í byrjun árs voru starfsmenn 22 talsins en 20 í lok árs.
Í upphafi árs var einn starfsma›ur í fæ›ingarorlofi, sem kom til baka í september.

Annar starfsma›ur fór í veikindaleyfi í júní og sí›an í fæ›ingarorlof í kjölfari›.
Starfsma›ur sem veri› haf›i í ársleyfi vegna náms kom aftur til starfa í september.
Einn starfsma›ur hætti í febrúar og annar í ágúst.
Starfsma›ur sem hefur starfa› í vörumerkja- og hönnunardeild, a›allega vi›

hönnun, tók a› sér n‡ verkefni er var›a kynningar- og fræ›slumál. Starfsma›urinn
mun fló áfram sinna ‡msum verkefnum í vörumerkja- og hönnunardeild og heyra
til fleirrar deildar.

fiá var starfsmanni í einkaleyfadeild fali› a› sjá um tengsl vi› EPO var›andi
tvíhli›a samning ELS og EPO, fjárstu›ning og fljálfun starfsmanna.

Stö›u deildarstjóra almennrar deildar var breytt í skrifstofustjórastö›u fyrri
part ársins. Starfi› hefur breyst miki›, m.a. flar sem nú annast stofnunin sjálf öll
launamál og verkefni tengd fleim. Skrifstofustjóri hefur umsjón me› fjárrei›um
og launamálum auk fless sem hann er yfirma›ur almennrar deildar.

Frá Jólaskemmtun starfsmanna. Au›ur Sverresdóttir, sérfræ›ingur í vörumerkjadeild
og Margrét Jóhannsdóttir, skrifstofustjóri
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Endurmenntun

Starfsmenn sóttu nokku› mörg námskei› á árinu.

Hér innanlands sóttu starfsmenn m.a. excel námskei›, ensku námskei›, námskei›
um skilvirka fljónustumenningu og námskei› um orlofsmál hjá ríkinu. Netstjóri
stunda›i einnig fjarnám um tölvunetkerfi og flremur starfsmönnum var gert kleift
a› stunda háskólanám sem n‡tist starfsemi stofnunarinnar me› vinnu. fiá sóttu
fleir sem tóku flátt í ger› stofnanasamninga námskei› vegna fleirra.

Flest námskei› sem sótt voru erlendis voru á vegum EPO og tengjast n‡jum
verkefnum vegna Evrópska einkaleyfakerfisins.

Í mars og í september fóru netstjóri og einn starfsma›ur einkaleyfadeildar á
námskei› vegna EPTOS tölvukerfisins hjá EPO í Haag.

Í apríl fór deildarstjóri einkaleyfadeildar og einn starfsma›ur einkaleyfadeildar
á námskei› um áfr‡junarnefndir og -lei›ir EPO, hjá EPO í München.

Í maí fóru tveir starfsmenn einkaleyfadeildar á rá›stefnu um uppl‡singasetur
og einkaleyfabanka í Rúmeníu á vegum EPO. Ásdís Kristmundsdóttir sérfræ›ingur
á einkaleyfadeild haf›i flar framsögu um tvíhli›a samning ELS og EPO.

Í október var miki› um ‡mis námskei›. Starfsma›ur sem annast kynningar- og
fræ›slumál stofnunarinnar fór á námskei› á vegum EPO í Bretlandi um kynningar-
herfer›ir var›andi n‡sköpun og hugverkarétt.

Einn af rannsakendum á einkaleyfadeild fór á námskei› um vi›bótareinkaleyfi
á vegum EPO í Varsjá í Póllandi.

fiá fór einn starfsma›ur einkaleyfadeildar á námskei› um INPADOC
gagnagrunninn í Vín í Austurríki.

firír starfsmenn vörumerkja- og hönnunardeildar sóttu námskei› hjá
Alfljó›ahugverkastofnuninni í Genf um Madrid Protocol í nóvembermánu›i. Einn
starfsma›ur sótti auk fless námskei› á sama tíma hjá Alfljó›ahugverkastofnuninni
um Genfarsamninginn á svi›i hönnunar.

Tveir starfsmenn einkaleyfadeildar fóru í nóvember á rá›stefnu EPO um
einkaleyfauppl‡singar sem haldin var í Budapest.

fiá fór deildarstjóri einkaleyfadeildar á rá›stefnu um Epoline gagnagrunninn
sem haldinn var á vegum EPO í Aflenu í Grikklandi.
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Tæknimál

Miklar breytingar ver›a á tölvukerfi stofnunarinnar í kjölfar a›ildarinnar a› EPO.
Stofnunin mun m.a. taka í notkun hugbúna› frá EPO sem krefst a›lögunar og
breytinga af hálfu stofnunarinnar auk fless sem EPO veitir styrki til kaupa á
tölvubúna›i.

Í janúar komu yfirmenn tæknideilda EPO til Íslands til funda um samning milli
ELS og EPO svar›andi EPTOS tölvukerfi› sem EPO hefur flróa›. Samflykkt var a›
veita ELS a›gang a› kerfinu og a›sto›a vi› uppsetningu fless. Kerfi fletta mun hafa
miklar breytingar í för me› sér og au›velda mjög alla vinnu innan stofnunarinnar
sem og a›gang almennings a› gagnasafni stofnunarinnar.

Samningur um innlei›ingu fyrrgreinds tölvukerfis var undirrita›ur í desember
2005. Samningurinn er til flriggja ára og mun fjárstyrkur er EPO veitir a› upphæ›
300.000 evrur ver›a dreift milli ára. Samningurinn felur í sér innlei›ingu ‡missa
tölvukerfa svo sem kerfi fyrir rafræna móttöku umsókna, kerfi fyrir innskönnun
gagna, gagnagrunn fyrir einkaleyfi á Íslandi og skjalavistunarkerfi.

Innlei›ing EPTOS tölvukerfisins krefst undirbúnings og kallar á ‡msar breytingar.
Me›al fless sem gert var á árinu sem li›ur í undirbúningnum voru kaup á varaaflgjafa,
Cisco eldvegg og beini (router), skáp fyrir veffljóna (servers)og loftkælingu í
tölvuherbergi. fiá var nau›synlegt a› kaupa ‡miss konar fljónustu vegna flessa af
utana›komandi a›ilum, fl.á.m. lag›i Síminn inn tvær n‡jar símalínur vegna
tenginganna vi› EPO og N‡herji setti upp eldvegg og beini.

Auk flessa voru endurn‡ja›ar tvær tölvur, ein bor›tölva og ein fartölva.
fiá var vörumerkjaskrá stofnunarinnar komi› yfir í PC notendakerfi, flví ætlunin

er a› skipta yfir í PC tölvur á vörumerkjadeild.
Ennfremur voru ger›ar nokkrar breytingar á vef stofnunarinnar sem kalla›i á

fljónustu utana›komandi a›ila.
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Fræ›slu - og kynningarstarfsemi

Kynningar á starfsemi ELS og mikilvægi hugverkaréttinda er komi› í nokku› fastar
skor›ur og reglulegum kynningum og fræ›sluerindum hefur veri› komi› á hjá
‡msum a›ilum.
Haldinn var fyrirlestur um einkaleyfa- og vörumerkjakerfi› fyrir nema í
i›nrekstrarfræ›i vi› Tækniháskólann í apríl.

fiá var flutt erindi hjá Vi›skiptará›i um einkaleyfi, vörumerki og hönnun í
september.

Laganemar frá Háskóla Íslands, Háskóla Reykjavíkur og Vi›skiptaháskólanum
á Bifröst komu í heimsókn í október og hl‡ddu á erindi um einkaleyfi, vörumerki
og hönnun.

Enn fremur var haldinn kynning á hugverkréttindum í Verslunarskólanum í
október. Í samstarfi vi› EPO var haldi› tveggja daga námskei› í byrjun september
um uppl‡singar er var›a einkaleyfi sem a›gengilegar eru á netinu. Fyrirlesarar voru
sérfræ›ingar frá EPO. Á námskei›i› var bo›i› a›ilum frá rannsóknar -og
vísindageiranum, háskólum og i›na›inum. Námskei›i› var haldi› í tölvuveri Odda
Háskóla Íslands og var vel sótt.

Á árinu hófst undirbúningur a› samstarfi milli ELS og Listaháskóla Íslands
var›andi fræ›slu á hugverkaréttindum fyrir nemendur innan Listaháskólans sem
áætla› var a› hæfist í byrjun árs 2006.

Undirritun samninga um Uppl‡singasetur ELS hjá IMPRU á Akureyri og hjá
Rannsóknarfljónustu HÍ. Ágúst H. Ingflórsson frá Rannsóknarfljónustu H.Í., Ásta
Valdimarsdóttir frá ELS, Berglind Hallgrímsdóttir frá IMPRU N‡sköpunarmi›stö›.
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Erlent samstarf

Samstarf vi› EPO
Í kaflanum um endurmenntun kemur fram hve umfangsmiki› samstarf vi› EPO
var á árinu var›andi fljálfun starfsmanna og ver›ur fla› ekki endurteki› hér.

A›ild a› EPO kallar á flátttöku starfsmanna í nokkrum föstum fundum á ári í
framkvæmdarrá›i, fjárlaganefnd, laganefnd og tækninefnd.

Forstjóri og stundum einnig deildarstjóri einkaleyfadeildar e›a lögfræ›ingur
einkaleyfadeildar sóttu fundi framkvæmdarrá›s. Framkvæmdarrá›i› funda›i í
mars, júní, október og desember.

Deildarstjóri einkaleyfadeildar sótti fund tækninefndar í september.
Lögfræ›ingur einkaleyfadeildar sótti fundi laganefndar EPO í apríl og september.
Forstjóri og lögfræ›ingur einkaleyfadeildar sóttu fund fjárlaganefndar og

námskei› um alfljó›lega bókhaldssta›la á vegum nefndarinnar í október.
Í desember sótti forstjóri fund í Prag, á vegum Evrópsku einkaleyfa akademíunnar

var›andi fyrirkomulag og flörf á fræ›slu og fljálfun evrópskra umbo›smanna í
n‡jum a›ildarríkjum. Fundinn sóttu einnig fulltrúi FUVE, Félags umbo›smanna
um vörumerki og einkaleyfi og fulltrúi Íslands í EPI, samtökum evrópskra
umbo›smanna.

30. nóvember var haldinn fundur me› fleim sem fengu réttindi sem „epo umbo›smenn“.

Gunnar Örn Har›arson hjá A & P Árnason,
einn „epo umbo›smanna“, hélt kynningu
um epi samtök evrópskra umbo›smanna,
en hann á sæti í stjórn samtakanna.

Elín R. Jónsdóttir deildarstjóri einka-
leyfadeildar fjalla›i um ‡mislegt
var›andi EPO.
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Anna› Evrópusamstarf
Fundir í hugverkahópi EFTA í Brussel voru haldnir í apríl og í desember.

Me›al fless sem fjalla› var um á fundunum var tilskipun 2004/48/ESB um
a›ger›ir til a› tryggja vernd hugverkaréttinda. fiá var fjalla› um drög a› regluger›
var›andi nau›ungarleyfi einkaleyfa til framlei›slu á lyfjum til útflutnings og
innlei›ingu Doha ákvör›unarinnar í einkaleyfalög. Enn fremur var rætt um tillögu
a› regluger› var›andi vi›bótarvernd lyfja sérstaklega ætlu› börnum.

Samstarf Nor›urlandanna og Eystrasaltsríkja
Norrænt samstarf er nokku› fastmóta›. Á hverju ári eru a› jafna›i sex fundir, tveir
á svi›i vörumerkja og hönnunar, tveir á svi›i einkaleyfa og tveir fundir me›
forstjórum Nor›urlanda og Eystrasaltsríkja.

Norrænir vörumerkja- og hönnunarfundir voru í Osló í apríl og í Stokkhólmi
í september. Tveir lögfræ›ingar ELS sóttu fundina. Fulltrúar frá Eystrasaltsríkjunum
tóku einnig flátt í seinni fundinum.

Norrænir einkaleyfafundir voru í Kaupmannahöfn í apríl og í Stokkhólmi í
nóvember.

Forstjórar Norrænu og Eystrasaltsríkjanna fundu›u í Tallin í maí. Norrænn
fundur var áætla›ur í nor›ur Noregi í byrjun september en honum var afl‡st og í
sta› fless var funda› í Genf flegar forstjórar sátu fling Alfljó›ahugverkastofnunarinnar
í lok september.

Umræ›ur me›al Nor›urlandanna um samvinnu um rannsóknir á alfljó›legum
einkaleyfum héldu áfram á árinu. Lögfræ›ingahópur funda›i í mars, apríl og
desember og yfirmenn einkaleyfadeildana fundu›u í mars og í desember. Í september
var ákve›i› a› samvinna flessi yr›i a›eins milli Íslands, Danmerkur og Noregs
Forstjórar flessara flriggja ríkja fundu›u í Osló í nóvember.

Anna› erlent samstarf
A› venju sátu tveir starfsmenn allsherjarfling Alfljó›ahugverkastofnunarinnar
(WIPO) sem stó› yfir í september. Forstjóri og deildarstjóri vörumerkja- og
hönnunardeildar sátu flingi› a› flessu sinni.

Deildarstjóri Vörumerkja- og hönnunardeildar sótti í maí rá›stefnu í
Bandaríkjunum um vörumerkjarétt á vegum INTA (International Trademark
Association)
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Önnur verkefni og atbur›ir ári› 2005
Í lok ágúst áttu Valger›ur Sverrisdóttir i›na›arrá›herra og Ásta Valdimarsdóttir
forstjóri ELS fund me› Alain Pompidou forstjóra EPO í a›alskrifstofu EPO í
München. Rá›herra kynnti sér störf EPO og rætt var um helstu breytingar sem á
döfinni eru á svi›i einkaleyfa í Evrópu og á alfljó›avettvangi.

Í október var haldinn fundur me› ELS og stjórn Félags umbo›smanna
vörumerkja- og einkaleyfa (FUVE). Á fundinum sátu stjórn FUVE, forstjóri og
deildarstjóri einkaleyfadeildar ELS, lögfræ›ingur einkaleyfadeildar og fulltrúi
i›na›arrá›uneytis. †mis mál voru rædd, m.a. fyrirhugu› breyting á regluger›
var›andi fl‡›ingar á veittum einkaleyfum.

Samkvæmt Evrópska einkaleyfasamningnum eru fla› a›eins umbo›smenn me›
tilskili› leyfi sem hafa heimild til a› koma fram fyrir hönd umsækjenda gagnvart
Evrópsku einkaleyfastofunni (svonefndir European Patent Attorneys). fieir sem
hafa slíkt leyfi eru skrá›ir á umbo›smannalista hjá EPO. Meginreglan er sú a› til
a› fá leyfi› flurfi umbo›smenn a› taka flar til gert próf.

Undantekning er ger› fyrir n‡ a›ildarríki og umbo›smenn sem hafa starfa› flar.
Samkvæmt fleirri undantekningu geta fleir sem störfu›u a› einkaleyfamálum sí›ustu
fimm ár á›ur en ríki ger›ist a›ili a› EPO, veri› skrá›ir á umbo›smannalistann án
fless a› flreyta próf. fiessi undantekning hefur veri› nefnd „grandfathers clause“ og
er a› finna í 163. gr. Evrópska einkaleyfasamningsins. Ef ekki er ger› krafa um
sérstakt umbo›smannaleyfi í a›ildarríkjum, eins og hér á landi, ber Einkaleyfastofu
vi›komandi ríkis a› sta›festa a› umbo›smenn hafi starfa› a› einkaleyfamálum til
a› fleir geti veri› skrá›ir á umbo›smannalistann.

Frá Íslandi voru 27 umbo›smenn skrá›ir á umræddan lista hjá EPO.
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Forseti EPO Alain Pompidou, I›na›arrá›herra Valger›ur Sverrisdóttir og forstjóri ELS
Ásta Valdimarsdóttir



Samningur um námsvist meistaranema í
lögfræ›i vi› Háskólann í Reykjavík var
undirrita›ur í desember.
Á myndinni eru Rán Tryggvadóttir dósent
vi› lagadeild HR, fiórdís Ingadóttir
forma›ur námsflróunarrá›s HR, Ásta
Valdimarsdóttir forstjóri ELS, Gunnar Egill

Egilsson laganemi, fióra Jónsdóttir laganemi og Borghildur Erlingsdóttir deildarstjóri
vörumerkja- og hönnunardeildar ELS.

Í tilefni af alfljó›lega hugverkaréttardeginum, 26. apríl, var opi› hús hjá
Einkaleyfastofunni og bo›i› upp á fyrirlestra, flar sem m.a. var fjalla› um brot gegn
hugverkaréttindum, breytingar á einkaleyfalögum vegna s.k. „Bolar ákvæ›is“,
erf›aau›lindir og alfljó›ahef›ir (traditional knowledge) ofl.

fiann 1. desember voru undirrita›ir samningar ELS og IMPRU á Akureyri annars
vegar og hins vegar Rannsóknarfljónustu Háskólans um stofnun Uppl‡singasetra
um einkaleyfi.

Í desember undirritu›u ELS og Háskólinn í Reykjavík samning var›andi starfsnám
meistaranema vi› lagadeild HR. Samningurinn felur í sér a› ELS mun veita allt a›
4 nemendum á ári starfsnám, tveimur á hverri skólaönn. Starfsnám hvers nemenda
felur í sér 120 klst vinnu og eiga nemendur a› vinna a› lögfræ›ilegum verkefnum.
Samningurinn gildir fyrir skólaárin 2005-2006 og 2006-2007.

Í desember var undirrita›ur n‡r samningu milli ELS og dönsku Einkaleyfastofunnar
var›andi n‡næmisrannsóknir á einkaleyfisumsóknum. Samkvæmt samningnum
getur ELS sent umsóknir til dönsku stofnunarinnar til a› rannsaka n‡næmi og
einkaleyfishæfi uppfinninga gegn ákve›nu gjaldi. Tilhögun flessi hefur gefist vel og
er nau›synleg sér í lagi fyrir íslenska umsækjendur sem leggja inn grunnumsókn
hér á landi.
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Lilja A›alsteinsdóttir lögfræ›ingur fjalla›i
um breytingar á einkaleyfalögum vegna
„Bolar ákvæ›isins“.

Fyrirlestrar á ELS flann 26. apríl voru
vel sóttir.
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II. Árangursmat

Markmi› ársáætlunar

Vi› ger› rekstraráætlana fyrir ELS hefur veri› og mun ver›a haft a› markmi›i a›
sértekjur standi undir starfsemi stofnunarinnar. 

Í rekstraráætluninni var áætla› a› rekstrarkostna›ur yr›i rúmar 152 m. kr. fiar
af 18,6 m. kr. vegna vi›halds og endurbóta á fasteign stofnunarinnar og rúmlega
109 m. kr. í launakostna›.

Í áætluninni var gert rá› fyrir a› a›ild Íslands a› Evrópska einkaleyfasamningnum
myndi tímabundi›, a› líkindum næstu 3 árin, hafa áhrif á tekjur stofnunarinnar.
Búist var vi› a› samdráttur yr›i í tekjum af einkaleyfisumsóknum flegar ári› 2005.
Sú var› ekki raunin heldur flvert á móti fjölga›i umsóknum.

Áætla›ar tekjur voru rúmar 120 m. kr. en ur›u 162 m. kr. Tekjur jukust um
rúmar 23 m. kr. frá árinu 2004.

Ársreikningur

Tekjur á árinu ur›u 162,3 m. kr. og gjöld alls 136,4 m. kr. Tekjuafgangur ársins
var flví 25,8 m. kr.

Meginhluti tekna eru umsókna- og endurn‡junargjöld. Aukning tekna milli ára
er vegna fjölgunar umsókna á öllum svi›um frá erlendum a›ilum. Endurgreiddur
fer›akostna›ur frá EPO er einnig fær›ur inn sem tekjur. Sá li›ur var 2,5 m. kr. á
árinu.

Stærsti gjaldali›urinn eru laun, sá li›ur var rúmar 98. m. kr.

Samanbur›ur

Rekstarafkoma var mun betri en áætla› var. Eins og fram hefur komi› var í áætlun
gert rá› fyrir neikvæ›um mismun tekna og gjalda, en raunin var› sú a› tekjuafgangur
var 25,8 m. kr.

Rekstrarkostna›ur var mun lægri en áætla› var e›a 136,4 m. kr. í sta› 152,7 m.
kr. og tekjur ur›u mun hærri, e›a 162,2 m. kr í sta› 120,7 m. kr. skv. áætlun.
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Sk‡ringar á helstu frávikum

†msir flættir geta haft áhrif á fjölda umsókna. fiar sem mikill meirihluti umsókna
kemur frá erlendum a›ilum geta hér rá›i› margvíslegir flættir sem erfitt er a› sjá
fyrir. Sterkari sta›a Íslands á alfljó›amarka›i og sem samkeppnisa›ili getur einnig
haft hér áhrif. Eigendur hugverkaréttinda sjá vaxandi flörf á a› vernda sín réttindi
flar sem vænta má samkepnni.

Sk‡ringar á lægri rekstrarkostna›i eru í megindráttum tvær.
Annars vegar var launakostna›ur lægri en áætla› var flar sem gert haf›i veri›

rá› fyrir hækkunum vegna n‡rra kjarasamninga og stofnanasamninga. Vinna vi›
stofnanasamninga var ekki loki› á árinu og n‡ launatafla skv. n‡jum kjarasamningum
tók ekki gildi fyrr en 1. maí 2006. fiví kom ekki til fleirrar hækkunar launa sem
búist haf›i veri› vi›.

Hinsvegar var í áætlun gert rá› fyrir a› kostna›ur vegna endurbóta á húsnæ›i
yr›i 18,6 m. kr. Endurbætur flær sem fyrirhuga›ar voru drógust og falla flví a›
mestu leyti til á árinu 2006. fiá var ekki rá›ist í vi›hald utanhúss eins og rá›gert
var í áætlun.
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